



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 กำหนดให้ผู้กู้ยืมระดับปริญญาตรีต้องเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณชนไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม และตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 2,067 ราย เป็นนักศึกษาปีการศึกษาสุดท้าย 424 ราย ผู้ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรม จำนวน 1,341 ราย ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรม จำนวน 302 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้ติดต่อบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เพื่อดำเนินการส่งผลการทำกิจกรรมเพิ่มเติม นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (pbruloan@mail.pbru.ac.th) หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่ศึกษานิเทศก์ไม่ติดต่อถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2564 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐวรรณ ขำขาว หมายเลขโทรศัพท์ 032-708610 ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ ศรีวรรณารถ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมซ่อมเสริมสำหรับนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมสาธารณสุขประโยชน์กองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ.

ชื่อกิจกรรม	สถานที่	ผู้ควบคุมดูแล	จำนวนชั่วโมงที่ได้
บำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย	หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี	นายณัฐวรรณ ขำขาว	ตามที่ปฏิบัติจริง
บริจาคโลหิต	โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และ โรงพยาบาลอื่น ๆ	นายณัฐวรรณ ขำขาว	8 ชั่วโมง/ครั้ง
อบรม SET e-Learning	ผ่านระบบออนไลน์	นายณัฐวรรณ ขำขาว	3 ชั่วโมง/ชิ้นงาน
ทำสื่อประชาสัมพันธ์ กยศ.	ผ่านระบบออนไลน์	นายณัฐวรรณ ขำขาว	4 ชั่วโมง/ชิ้นงาน